
ประเด็นปญหาดานการกาํกับดูแลกิจการในสายตา ก.ล.ต.  
และความคาดหวังตอบทบาทหนาท่ีของกรรมการอิสระ 

คําบรรยายโดย  นายธีระชยั ภูวนาถนรานบุาล  เลขาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เมื่อวันที่ 10 มนีาคม 2552 

ในการประชุมสัมมนาของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
ทานผูมีเกียรตทิี่เคารพ 
 
  ผมขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมตอสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     
ที่จัดการประชมุ Directors Forum เชนนี้ขึน้มา และสามารถเชิญผูเขารวมประชุมที่ลวนเปนผูที่มีบทบาท
สําคัญในการบริหารบริษัทมหาชนใหเขามารวมกันระดมความคิดเพื่อแกปญหา ในเรื่องของการทํางาน 
ของกรรมการอิสระ 
 
  เร่ืองนี้เปนเรื่องที่สําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะกรรมการอิสระ คือหัวใจหลักของตลาดทุน  
 
  การประชุมนี้ เกิดขึ้นจากที่ผานมามีเหตกุารณปญหาขึ้นหลายกรณี โดยเฉพาะที่ปรากฏ 
เปนขาวในสื่อมวลชน ทําใหคนตั้งคําถามเกี่ยวกับการทํางานของกรรมการบริษัทมหาชน และการทํางาน
ของหนวยงานที่กํากับดแูละเรื่องนี้ 
 

ที่จริงแลว เมื่อตลาดทุนเติบโตขึ้น มีจํานวนบริษัทมากขึ้น ก็ยอมมีกรณีปญหา 
เกิดเปนจํานวนมากขึ้นเปนธรรมดา บางกรณีก็ตองยอมรับวาเกิดจากการพิจารณาอนญุาตใหบุคคล 
ที่ไมเหมาะสมเขาไปในตลาดทุน แตบางกรณีก็ไมใช เกดิจากบุคคลทีไ่มเหมาะสมไปซื้อกิจการ 
ที่อยูในตลาดทุนในขบวนการ takeover หรือขบวนการ backdoor listing 

 
เมื่อเทียบกับตลาดทุนโดยรวมแลว จํานวนบริษัทที่มีปญหานั้น จริง ๆ แลวมีไมมากนัก      

โดยเฉพาะถาเทียบกับ market capitalization จะพบวาบริษัทสวนใหญในตลาดทุนมกีารบริหารจัดการที่ดี
และเปนธรรมแกผูถือหุน แตบริษัทสวนนอยที่เปนปญหานั้น จะไดรับพืน้ที่ในสื่อมวลชนมากกวา        
ปญหานี้จึงจําเปนจะตองมกีารดูแลปรับปรุงวิธีการทํางาน 

 
ในดานของการปราบปรามและลงโทษผูกระทําผิดนั้น  ก.ล.ต. ไดปรับตัวดีขึ้น      
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ในอดีต ก.ล.ต. จะมีลักษณะตัง้รับ โดยอาศัยมีผูมีแจงเบาะแสเปนหลักกวาจะเริ่มขบวนการ
ตรวจสอบและกลาวโทษไดก็เมื่อเหตกุารณผานไปหลายปแลว แตเมือ่ผมเขามารับตําแหนง  ผมไดจัดตั้ง 
ทีมวิเคราะหบญัชีขึ้น ทําการวิเคราะหงบการเงินของบริษัทที่อยูในสายตา 50 – 60 บริษัททุกไตรมาส 

 
ขบวนการวิเคราะหติดตามเชนนี้ ทําให ก.ล.ต. สามารถพบกรณีสงสัย และเริ่มขบวนการ

ตรวจสอบไดเร็วขึ้นกวาเดิมมาก 
 
นอกจากจะกลาวโทษไดรวดเร็วข้ึนกวาเดิมแลว ก.ล.ต. ยังไดเพิ่มขบวนการเขาไปคน 

และอายดัเอกสาร ซ่ึงไดทําเปนครั้งแรกไมกี่เดือนมานี้ รวมทั้งใชอํานาจอายัดทรัพยสินของผูถูกกลาวหา   
และรองขอตอศาลไมใหเดนิทางออกนอกประเทศ  ซ่ึงขบวนการทํางานที่ปรับปรุงใหมนี ้นาจะทําให 
การตรวจสอบและกลาวโทษมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

อีกประการหนึ่ง ก.ล.ต. ไดมีการแกไขกฎหมายใหมีองคประกอบความผิด  ไมใชเฉพาะ
เร่ืองยักยอก ฉอโกงเทานั้น แตครอบคลุมไปถึงหนาที่ที่กรรมการและผูบริหารจะตองคํานึงถึงประโยชน 
ของบริษัทมากที่สุดอีกดวย 

 
อยางไรก็ดี  การทํางานดานปราบปรามลงโทษนั้นเปนปลายทาง เราจําเปนจะตอง

เสริมสรางความเขมแข็งในการทํางานตนทาง  ซ่ึงก็คือในขบวนการบรหิารจัดการของบริษัทเอง   
จะอาศัยแตการกําราบปลายทางนั้นไมได 
 
ปจจัยสนับสนนุการกระทําความผิด 
 
  การกระทําความผิดในบริษทัมหาชนนัน้ จะมีสองปจจยัอยูรวมกนัเสมอ ปจจัยท่ีหนึ่ง 
คือคนที่มีนิสัยไมดี มีเจตนาโกง เจตนาหลอกลวงแตงบัญชี  เจตนาไซฟอนเงินออกไปเพื่อประโยชนสวนตัว  
เจตนาเอาเปรยีบผูถือหุน 
 
  แตปจจัยท่ีสองที่สําคัญไมแพกัน ก็คือโอกาสและสภาพแวดลอม ที่เปดใหบุคคลนั้น 
กระทําความผดิไดโดยงาย 
 
  ที่จริงบริษัทที่มีผูมีสวนไดเสยีจํานวนมาก  ถึงขนาดที่เปนบริษัทมหาชนแลวนั้น     
ไมควรจะมีการเปด ใหกระทําความผิดกนัไดงาย ๆ ระบบการบริหาร จะตองมีขบวนการถวงดุล  
มีการกระจายชองทางไมใหการทํางานอยูในมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งตั้งแตตนจนจบ จะตองมีการตรวจสอบซ้ํา
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โดยบุคคลอื่นภายในบริษัท จะตองมีการสอบยันกับบุคคลภายนอก วิธีการทํางานที่เรียกกนัโดยรวมวา 
ระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ ยังตองมีขบวนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะที่โปรงใส เพื่อเปดให 
มีการวิเคราะหติดตามธุรกรรมของบริษัท โดยบุคคลภายนอกไดอยางใกลชิดอีกดวย 
 

ถามวาในทั้งสองปจจัยนี้  มีการปรับปรุงไดอยางไร 
 

คงตองยอมรับวาปจจยัแรกเปนสิ่งที่ปรับปรุงไดยาก วิธีกนัไมใหบุคคลที่มีเจตนารายเขามา
ในตลาดทุนนัน้ ก.ล.ต. ใชระบบ white list  ที่มีการลบชื่อผูบริหารที่ไมเหมาะสมออกจากทะเบยีน    
แตวิธีนีก้็ตองรอใหเกดิประวตัิการกระทําความผิดเสียกอน ดังนั้น เราคงตองเนนหาทางปรับปรุง 
ปจจัยหลังเปนหลัก เพิ่มวิธีที่จะปดกั้นไมใหผูที่มีเจตนาราย มีโอกาสที่จะกระทําความผิด คําตอบก็คือ 
การบริหารจัดการที่มีขบวนการควบคุมและถวงดุลที่ด ี
 

ความสําคัญของกรรมการอิสระ 
 
  ตามกฎหมายนั้น ผูที่มีหนาที่ที่จะตองจดัใหมีขบวนการจัดการที่ดเีหลานี้ คือกรรมการ
บริษัททุกคน ทั้งคณะกรรมการทั้งคณะ มหีนาที่สอบถามวาระบบการบริหารมีอยางไร ควรปรับปรุง 
ในจุดใด การสั่งการใหคณะผูบริหารนําเสนอขอมูลใด กรรมการทั้งคณะมหีนาที่ในการกํากับดแูล 
คณะผูบริหาร เพื่อปองปรามการกระทําความผิดและการเอาเปรียบผูถือหุน 
 
  แตในทางปฏบิัตินั้น กรรมการอิสระจําเปนจะตองมีบทบาทมากกวากรรมการอื่น ๆ  
เพราะบริษัทมหาชนในประเทศไทยจํานวนหนึ่งนั้น ยังมีครอบครัวผูกอตั้งเปนผูถือหุนสวนใหญ  
หรือมีผูที่ถือหุนสวนใหญเขามาทําหนาที่เปนผูบริหารอยูดวย  
 
  เมื่อผูถือหุนใหญเขามาเปนผูบริหารดวยเชนนี้ ในการคดัเลือกคนเขามาเปนกรรมการ  
เพื่อมาทําหนาที่กํากับดแูลและถวงดุลกับคณะผูบริหาร ผูถือหุนใหญจงึมีแนวโนมทีจ่ะเลือกบุคคลที่ใกลชิด 
บุคคลที่จะเกรงใจตน บุคคลที่จะสนับสนนุตน 
   

สถานการณเชนนี้เองที่นําไปสูการเปดโอกาสใหมีการกระทําความผิดได ดวยเหตุนี้  
ก.ล.ต. จึงเหน็ความจําเปนของการมีกรรมการอิสระ บุคคลที่ไมมีผลประโยชนเกี่ยวของกับผูบริหารบุคคล 
ที่จะทําหนาทีป่กปองผลประโยชนของผูถือหุนสวนนอยอยางแทจริง 
 

คําถามหลักคือทําอยางไร  กรรมการอิสระจึงจะสามารถทําหนาที่นีไ้ดอยางจริงจัง 
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สัดสวนกรรมการอิสระ 
 

คําตอบแรก  กค็ือตองทําใหกรรมการนี้เปนผูที่มีความเปนอิสระที่แทจริง  ในดานนี้  
ก.ล.ต. ไดมีการปรับปรุงนิยามมาเปนระยะ ๆ เพื่อจะทําใหจุดนี้มีประสิทธิผล และลาสุดนิยามใหม 
ก็ไดออกเปนประกาศไปเมือ่เดือนกอนหนานี้เอง 

 

คําตอบที่สอง ก็คือตองอาศัยจํานวนกรรมการอิสระใหมีมากพอ  เพราะน้ํานอยจะแพไฟ  
ก.ล.ต. ไดกําหนดใหบริษัทมหาชนทุกแหงตองมีกรรมการอิสระมาตั้งแตป 2535 แลวนะครับ เกือบ 20 ป
มาแลวโดยครัง้ลาสุดไดมีการปรับปรุงก็คือเมื่อกลางปที่แลว โดย ก.ล.ต. ไดปรับปรุงจํานวนและคณุสมบัติ
ของกรรมการอิสระใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยกําหนดใหบริษัทตองมีกรรมการอิสระ อยางนอย  
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน 

 
  แตเนื่องจากขณะนี้ มีวกิฤติเศรษฐกิจโลกเกิดขึ้น ซ่ึงสงผลตอการดําเนนิงานของบริษัท 
จดทะเบียน ดงันั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจึงเห็นชอบใหเล่ือนเวลาการบังคับใชออกไป
อีก 1 ป แตก็มนีโยบายที่ชัดเจนวา  เมื่อพน 1 ปแลว จะไมมีการผอนผันขยายเวลาในเรื่องนี้ออกไปอีกแลว  
ผมจึงขอฝากย้าํกับทุกทานไปยังบริษัทดวยครับวา สําหรับบริษัทที่ยังมีกรรมการอิสระไมครบจํานวน
ดังกลาว ขอใหเรงสรรหาใหครบภายในกําหนดเวลาดงักลาวดวย 

 

คําตอบที่สาม  ก็คือตองทําใหกรรมการอิสระนั้นมีความรูที่จะทําหนาที่ของตนอยางเต็มที่   
จะวาไปแลว การใหความรูจะตองใหแกกรรมการทุกคน ไมวาอิสระหรอืไมอิสระ แตสําหรับกรรมการ
อิสระนั้น มีความจําเปนมากเปนพิเศษ และความรูนั้นตองครอบคลุมกวางขวาง ไมใชเฉพาะดาน 
ความรับผิดชอบตามกฎหมาย  แตตองมีเร่ืองขบวนการควบคุมภายใน ความรูวากรรมการควรสั่งให 
คณะผูบริหารจัดเสนอขอมูลและรายงานใดเปนประจํา เปนตน 

 
ซ่ึงในดานการใหความรูนั้น ทางสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยไดมบีทบาท

สําคัญและจัดหลักสูตรอบรมตาง ๆ มากมาย  รวมทั้งขบวนการขึ้นทะเบียน Chartered director ดวย  
ซ่ึงนาจะปูพืน้ใหสถานการณดีขึ้นในอนาคตตอไป 

 
อยางไรก็ดี สมมุติวาขณะนี้เรามีกรรมการที่มีความเปนอสิระจริง ๆ แลว และสมมุตวิา 

มีกรรมการอิสระในจํานวนทีม่ากพอ และกม็ีความรอบรูที่จะคานอํานาจผูบริหารดวย  ถาเกิดกรรมการอื่น ๆ 
เขาไมรับฟงกรรมการอิสระ จะแกปญหานีไ้ดอยางไร 

 

พูดงาย ๆ วา  ภายหลังจากเห็นปญหาแลว เขาจะหยดุปญหาไดอยางไร 
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บทบาทใหมของกรรมการอิสระ 
 
เมื่อสองหรือสามเดือนที่ผานมา ผมไดพูดคยุกับผูส่ือขาว และไดลองออกความเห็นไปวา   

วิธีเพิ่มอํานาจใหแกกรรมการอิสระทางหนึ่ง  ก็คือแกไขกฎระเบยีบวา การตัดสินใจลงมติของคณะกรรมการ
ในเรื่องที่สําคัญนั้น หากมกีรรมการอิสระไมเห็นดวยกใ็หถือวาไมผาน ทํานองใหกรรมการอิสระ 
มีดาบอาญาสิทธิ์แบบ  golden share  ที่ใชคัดคานเรื่องตาง ๆ ได 

 
ปรากฏวาทางภาคเอกชนไดแสดงความเหน็กลับมาวา  วธีินี้เปนการใหอํานาจกรรมการ

อิสระมากเกินไป จนอาจกระทบการทํางานทางธุรกิจของบริษัทได  การแกไขใด ๆ  จาํเปนตองคํานงึถึง 
ความคลองตัวของธุรกิจประกอบดวย ซ่ึงเมื่อผมทบทวนดูก็เหน็คลอยตาม เพราะปญหาที่จะแกไขนั้น    
เปนกรณีของบริษัทสวนนอย จึงตองไมทําใหไปกระทบการทํางานของบริษัทสวนใหญ     
 

ผมจึงใหเจาหนาที่ศึกษาวิธีการของหนวยงานกํากับดูแลในตางประเทศหลาย ๆ แหง 
ก็พบวา ในบางประเทศมีการใชกลไกบางอยางที่นาสนใจ ซ่ึงผมคิดวา นาจะเอามาปรับใชกับบริษัทไทย 
ไดเหมือนกัน กลไกที่ผมเหน็วานาสนใจมอียู 4-5 เร่ือง ดังนี้ 

 
1. เร่ืององคประชุมคณะกรรมการบริษัท ปจจุบัน เร่ืองนี้อยูภายใตขอกําหนดของ

กฎหมายบรษิทัมหาชน ซ่ึงกก็ําหนดใหมีกรรมการเขารวมประชุมอยางนอยครึ่งหนึ่งถึงจะครบองคประชุม   
 
หากเรากําหนดเพิ่ม ใหการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการพิจารณาวาระ 

สําคัญ ๆ เชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการซื้อขายทรัพยสินสําคัญ ๆ  ตองมีกรรมการอิสระ 
สวนใหญเขารวมประชุม  กน็าจะชวยเพิ่มบทบาทของกรรมการอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทได 
 

2. ความเห็นของกรรมการอิสระในการประชมุคณะกรรมการบริษัท  ตามกฎหมายแลว 
มติคณะกรรมการในการตดัสินใจใด ๆ ก็ใชเสียงสวนใหญของคณะกรรมการเปนเครือ่งตัดสิน  
ซ่ึงในบางกรณี กรรมการอสิระอาจมีความเห็นแยง หรือมีขอสังเกตอื่นใดในระหวางการประชุม
คณะกรรมการบริษัทก็ได   
 

ดังนั้น เพื่อใหความเหน็หรือขอสังเกตของกรรมการอิสระไดรับการพจิารณาจากกรรมการ
ที่เหลืออยางเตม็ที่ ก็อาจจะกาํหนดใหบริษทัตองบันทึกความเหน็ หรือขอสังเกตของกรรมการอิสระ 
ไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการดวยทกุครั้ง และหากเปนวาระที่บริษัทตองเสนอขออนุมัติ 
จากผูถือหุน  บริษัทก็ตองแจงขอมูลดังกลาวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนดวย   
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3. การตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท  ในบางครั้ง การทําหนาที่ของกรรมการอิสระ 
อาจมีความจําเปนตองขอคําปรึกษา หรือคาํแนะนําจากผูเชี่ยวชาญอิสระ ซ่ึงในกรณีแบบนี้ หากบรษิัทไมมี
ชองทางใหกรรมการอิสระ กลไกการตรวจสอบดังกลาวก็ไมสามารถเกิดขึ้นได   

 
ดังนั้น หากกรรมการอิสระสวนใหญพิจารณาเหน็วามีความจําเปนที่จะตองขอคําปรึกษา

หรือคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ  ก็อาจจะกําหนดใหบริษัทก็ตองอํานวยความสะดวกใหตามสมควร   
โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นดวย 
 

4. การประชุมรวมกันเฉพาะกรรมการอิสระ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการทําหนาที ่
ของกรรมการอิสระ ก็อาจจะกําหนดใหกรรมการอิสระมีการประชุมระหวางกันเอง โดยไมมีกรรมการ 
อ่ืนเขารวมดวย เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทอยางอิสระ 

 
5. การพนตาํแหนงกอนครบวาระของกรรมการอิสระ ในตางประเทศ 

การที่กรรมการอิสระพนตําแหนงกอนครบวาระ จะเปนประเด็นทีไ่ดรับความสนใจจากผูลงทุน 
เปนอยางมาก  และหลายประเทศมีการเผยแพรสาเหตุการพนตําแหนงของกรรมการอิสระ 
ตอสาธารณชนดวย 

 
ดังนั้น สําหรับบริษัทจดทะเบียนไทย หากมีเหตุการณดังกลาวเกดิขึ้น นอกจากการรายงาน 

ตอหนวยงานกํากับดแูลโดยบริษัทแลว การมีชองทางใหกรรมการอิสระรายงานตรงตอหนวยงานกํากับดแูล
ก็เปนอีกชองทางหนึ่งที่นาจะชวยใหกรรมการอิสระทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
เมื่อตนเดือนกมุภาพันธที่ผานมา ผมไดลองเสนอแนวคิดขางตนนี้กับสมาคมบริษัท 

จดทะเบียนไทยไปแลว ซ่ึงทางสมาคมก็เหน็ดวยกับแนวคิดดังกลาว แตทั้งผมและสมาคมเห็นวา เร่ืองนี้ 
เปนเรื่องที่ตองใหบริษัทจดทะเบียนชวยกนัพิจารณาในวงกวาง 

 
สําหรับเรื่องแนวคิดในการเพิ่มบทบาทใหกรรมการอิสระนี้ ผมไดเคยหารือกับคุณชาญชัย 

ในชวงตนปทีผ่านมาดวย  ปรากฏวา คุณชาญชัยสนใจเรือ่งนี้มาก จึงเสนอที่จะจัดหารือกับกรรมการอิสระ
ของบริษัทจดทะเบียนแบบ focus group กอน แลวจะคอยขยายวงออกไป และนีก่็กลายเปนที่มาของการจัด  
Directors Forum  ในครั้งนีค้รับ   

 
ผมจึงขอขอบคุณทุกทานทีไ่ดสละเวลามารวมกันวิเคราะหปญหานี้ และผมมั่นใจวา 

การประชุมเชนนี้จะเปนประโยชน  และจะนําไปสูขอเสนอแนะที่ใชงานไดจริง ๆ  เพราะในประเทศไทยนี้   
ไมมีใครที่รูปญหา และรูถึงวิธีแกไดดกีวาพวกทานแลวครับ 


